

รับที่ ๑๓๕๐
วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๙.๕๖ น.



ด่วนที่สุด
ที่ สค ๐๑๑๙.๓๑/๖๗๗/๒๕

ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ถนนเศรษฐกิจ ๑

<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักงานปลัด
<input checked="" type="checkbox"/>	สำนักงานสาธารณสุข
<input type="checkbox"/>	สำนักงานเกษตร
<input type="checkbox"/>	สำนักงานพาณิชย์
<input type="checkbox"/>	สำนักงานศึกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน

เรียน นายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือโทรสารราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
ด่วนที่สุด ที่ สค (กปภจ)๐๐๒๑/ว๐๖๘ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตามพยากรณ์อากาศ ๗ วันข้างหน้า จากกรมอุตุนิยมวิทยา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งคาดหมายว่าในช่วงวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนและจะเลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ภาคใต้ มีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ ๖ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ - ๖๐ ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอเมืองสมุทรสาครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบ และสร้างการรับรู้ของประชาชน จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง ดำเนินการดังนี้

๑. ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง แจ้งประชาชนในพื้นที่ ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารทางราชการ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง รวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่า สำหรับเกษตรกรควรป้องกันผลผลิตทางการเกษตรที่อาจได้รับความเสียหาย

๒. ให้องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร จิตอาสา ภาคเอกชนในพื้นที่ เตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุโดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือนพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน